



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ในสำนักงานศาลยุติธรรม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิส่งเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานศาลยุติธรรม
และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ โดยมีผู้สมัครสอบ จำนวนทั้งสิ้น
๒๘,๗๓๙ ราย ซึ่งได้ดำเนินการสอบข้อเขียนในวันเสาร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สนามสอบที่กำหนดไว้
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ ได้ประมวลผลคะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสินตามที่กำหนด
ไว้ในประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในสำนักงานศาลยุติธรรม ข้อ ๘.๑ กำหนดว่า “กำหนดให้ทดสอบ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (เฉพาะผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน
ศาลยุติธรรม หรือของสำนักงาน ก.พ.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน
ซึ่งผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. จะต้องสอบวิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ
และวิชาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
(ตามมติ ก.ศ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) และผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบผ่านภาค ข.
จะต้องได้คะแนนภาค ข. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐” ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน ๒๓๔ ราย
และตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ จำนวน ๑,๙๖๕ ราย คณะกรรมการดำเนินการ
สอบแข่งขันฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส่งเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
ปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิส่งเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
ปฏิบัติการ

โดยมีรายชื่อผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ เรียงตามเลขประจำตัวสอบ ตามแนบท้ายประกาศนี้

๒. การยื่นเอกสารและหลักฐานเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติ

ให้ผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ ยื่นเอกสาร ตามแนบท้ายประกาศนี้

โดยให้...

โดยให้ส่งเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบไปยังสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ดังนี้

๑) กรณีเดินทางมาส่งด้วยตนเอง ให้ส่ง ณ สำนักงานเจ้าหน้าที่ ชั้น ๔ อาคารศาลอาญา ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ (ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.) หรือ

๒) กรณีส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ให้ส่งไปยังสำนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ โดยเจ้าหน้าที่ของเรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น ๔ อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ และให้วงเล็บมุมของด้านล่างขวาว่า “(สอบแข่งขันตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ)” หรือ “(สอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ)”

ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาตามที่กำหนดในข้อ ๑) และ ๒) อาจจะถูกตัดสิทธิไม่ได้เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยกรณีส่งทางไปรษณีย์ สำนักงานศาลยุติธรรม จะยึดวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นหลัก หรือกรณีส่งด้วยตนเองจะยึดวันลงทะเบียนรับเอกสารของสำนักงานเจ้าหน้าที่เป็นหลัก

อนึ่ง ผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันจริง ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สอบ เช่น คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิ หรือเอกสารหลักฐานซึ่งผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ นำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศการส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องเกินกำหนดระยะเวลา ไม่ลงลายมือชื่อในใบสมัคร การชำระค่าสมัครสอบ หรือกรณีอื่น ๆ สำนักงานศาลยุติธรรมจะถือว่าผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมจะไม่ประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ รายใด มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน จะถือว่าผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ รายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งดังกล่าว

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ ไม่ลงลายมือชื่อ หรือกรอกข้อมูลในใบสมัครและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วนสมบูรณ์มาพร้อมกับต้นฉบับใบสมัคร จะถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

๓. ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

ผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ ดังกล่าวข้างต้น จะยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยสำนักงานศาลยุติธรรมจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิส่งเอกสารหลักฐานฯ

/ดังกล่าวก่อน...

ดังกล่าวก่อน ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งถูกต้องตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์มาพร้อมกับต้นฉบับใบสมัคร เท่านั้น จึงจะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยสำนักงานศาลยุติธรรมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในภายหลังทางเว็บไซต์ www.op.coj.go.th และ www.coj.go.th และ <https://op.thaijobjob.com>

สำหรับผู้สอบผ่านเฉพาะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สำนักงานศาลยุติธรรมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส่งเอกสารเพื่อขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนสำหรับผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี ๒๕๖๒ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ www.op.coj.go.th และ www.coj.go.th และ <https://op.thaijobjob.com>

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายปณณพัฒน์ มหาสิทธิ์ตระกูล)
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการ